

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๒/ว ๒๑๖๕



ศาลากลางจังหวัดแพร่

ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง การจัดอบรมเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกของพนักงานส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๑๐๕๘

ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า สถาบันทางการศึกษา ส่วนราชการ และภาคเอกชน ได้จัดทำโครงการอบรมเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยจัดให้มีการลงทะเบียนและใช้งบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งมีการแอบอ้างว่าได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า โครงการดังกล่าวเป็นไปในลักษณะการเตรียมตัว เพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก การคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นกรณี ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ หากมีการกระทำที่ฝ่าฝืนระเบียบดังกล่าว ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง จะต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่ง อาญา และวินัย ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นไม่มีนโยบายให้ข้าราชการในสังกัดไปบรรยายร่วมกับสถาบันทางการศึกษา ส่วนราชการ และภาคเอกชนตามโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาการอนุญาต ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้ารับการอบรมและการอนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างรอบคอบ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการเพื่อประโยชน์ ของทางราชการเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิพันธ์ บุญหลวง)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น **ของผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน**

โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๒๐๑

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

ด่วนที่สุด



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
เลขที่: 1901
ร. 3.0 พ.ค. 2560
วันที่: 15-7-9

ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๑๐๕๖

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การจัดอบรมเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกของพนักงานส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยสถาบันทางการศึกษา ส่วนราชการ และภาคเอกชน ได้จัดทำโครงการอบรมเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยจัดให้มีการลงทะเบียนและใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีการแอบอ้างว่าได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า โครงการดังกล่าวเป็นไปในลักษณะการเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก การคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นกรณีที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ หากมีการกระทำที่ฝ่าฝืนระเบียบดังกล่าว ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง จะต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่ง อาญา และวินัย ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่มีนโยบายให้ข้าราชการในสังกัดไปบรรยายร่วมกับสถาบันทางการศึกษา ส่วนราชการ และภาคเอกชน ตามโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น จึงขอให้ทุกจังหวัดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาการอนุญาตให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้ารับการอบรมและการอนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างรอบคอบ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรินทร์ จักกะพาก)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทรศัพท์ ๐-๒๒๕๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๑๖